

รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงการต่างประเทศ

วันที่ ๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ลำดับ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
๑	การประชุมและกิจกรรมในกรอบอาเซียน	
	<p>- ปลัด กต. ในฐานะผู้แทน รมว. กต. ได้เข้าร่วมการประชุม ASEAN Foreign Ministers' Meeting (AMM) การประชุม ASEAN Political-Security Community ครั้งที่ ๑๑ และการประชุม ASEAN Coordinating Council ครั้งที่ ๑๔ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน หรือ ASEAN Summit ครั้งที่ ๒๔ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์</p> <p>- ในการประชุม ASEAN Foreign Ministers' Meeting ที่ประชุมหารือเกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงระหว่างประเทศ อาทิ ความจำเป็นในการรักษาความเป็นแกนกลางและความเป็นกลางของอาเซียน และประเด็นทะเลจีนใต้ ฯลฯ ส่วนการประชุม ASEAN Political-Security Community ครั้งที่ ๑๑ ไทยรับเป็น lead ในการดำเนินกิจกรรม APSC Blueprint อาทิ การพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับระบบกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียน การส่งเสริมธรรมาภิบาลและการป้องปรามการทุจริต เป็นต้น</p> <p>- สำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๒๔ ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับอนาคตของอาเซียนภายหลังปี ๒๕๕๘ (ASEAN Community's Post-2015 Vision) โดยประเด็นที่ไทยผลักดัน ได้แก่ การสร้างประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง การเป็น rule-based community การรักษาความเป็นแกนกลางและบทบาทของอาเซียนในสถาปัตยกรรมภูมิภาค การจัดการกับประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนภายในภูมิภาคและปัญหาข้ามพรมแดนต่าง ๆ อาทิ การค้ามนุษย์ ยาเสพติด และการโยกย้ายถิ่นฐาน นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการดำเนินความสัมพันธ์ของอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาค รวมถึงประเด็นระหว่างประเทศ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างมหาอำนาจในภูมิภาค และสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ อนึ่ง ในการประชุมดังกล่าว ผู้นำอาเซียนได้รับรองปฏิญญากรุงเนปิดอว์ว่าด้วยการบรรลุการเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ (Nay Pyi Taw Declaration on Realization of ASEAN Community 2015) ซึ่งย้ำความมุ่งมั่นของประเทศสมาชิกอาเซียนในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ รวมทั้งการกระชับความสัมพันธ์กับภายนอกภูมิภาคในมิติต่าง ๆ อนึ่ง ผู้นำอาเซียนยังได้พบปะหารือกับผู้แทนสมัชชา</p>	กรมอาเซียน

ลำดับ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
	รัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly: AIPA) และผู้แทนเยาวชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง	
๒	<b>การประชุมในกรอบพหุภาคีอื่น ๆ</b>	
	<p>- คณะผู้แทนไทยซึ่งมีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นหัวหน้าคณะ และมีพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา ทรงเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (Commission on Crime Prevention and Criminal Justice หรือ CCPCJ) ครั้งที่ ๒๓ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรเลีย ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าควรนำอนุสัญญาหรือกลไกที่มีอยู่มาใช้ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกิดขึ้นเหนือหลายเขตอธิปไตย และได้รับรองร่างข้อมติ ๑๒ ฉบับ</p>	<p>ยธ./ กต. (กรมองค์การฯ)/ ป.ป.ท./ ป.ป.ช./ TIJ/ DSI/ สตช.</p>
	<p>- เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัด กต. เข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้วางใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย (Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia หรือ CICA) ครั้งที่ ๔ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยปลัด กต. ได้กล่าวถ้อยแถลงในฐานะผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรี</p>	<p>กรมเอเชียใต้ฯ</p>
๓	<b>การสร้างความเข้าใจกับนานาชาติเรื่องสถานการณ์การเมืองในไทย</b>	
	<p>- กต. ได้นำส่งข้อมูลและแนวทางชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองของไทย รวมถึงการเข้าควบคุมอำนาจปกครองประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค. ๕๗ ให้แก่หน่วยงานของกระทรวงฯ และสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศ ซึ่งหน่วยงานของกระทรวงฯ ได้ใช้ประกอบการชี้แจงและให้ข้อมูลแก่ภาคส่วนต่าง ๆ ของต่างประเทศ</p>	<p>กต./ สอท./ สกณ. ของไทยใน ต่างประเทศ</p>
	<p>- กต. ร่วมกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (อธิบดีกรมสารนิเทศและ พล.ท. ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข รองเสนาธิการทหารบก) ได้จัดการบรรยายสรุปและตอบคำถามสื่อมวลชน ทั้งสื่อไทยและต่างประเทศ เกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองของไทย เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗</p>	<p>กต./ คสช.</p>